

Trí nhớ giảm sút, phải làm sao ?

Tác Giả: BACSI.com (Theo a Family)
Thứ Năm, 14 Tháng 1 Năm 2010 17:11

Đôi lúc, bạn có cảm giác mất trí nhớ tạm thời nên chúng ta cần biết mình đang và cần làm gì?



Càng lo âu, càng mệt mỏi, càng hay quên.

Đó là lý do bạn nên quan tâm, chăm sóc cho "bản thân" của mình từ bây giờ.

Trí nhớ và hoạt động trí tuệ nói chung là chức năng thần kinh cao cấp của con người. Mọi người, trí nhớ đều có những phần khác nhau phù hợp với hoàn cảnh nghề nghiệp, gia đình, và xã hội của họ.

Trí nhớ ngắn hạn hay dài hạn được phân loại dựa vào thời gian lưu trữ

Người ta phân biệt hai loại trí nhớ ngắn hạn và dài hạn. Trí nhớ ngắn hạn là khả năng lưu giữ thông tin mới tiếp nhận trong vài giây, trước khi nó được chuyển đổi thành trí nhớ lâu dài. Trí nhớ dài hạn là quá trình lưu giữ các thông tin tiếp nhận được và con người có thể nhớ lại chúng

Trí nhớ gì m sút, phải làm sao ?

Tác Giả: BACSI.com (Theo a Family)

Thứ Năm, 14 Tháng 1 Năm 2010 17:11

sau mất thời gian.

Hình minh họa

Dù ngắn hay dài hạn, việc hình thành và duy trì trí nhớ đều trông cậy vào một khu vực não sâu trong não bộ, gọi là vùng hippocampus. Bên cạnh nó là vùng hạch nhân (amygdala), tạo cảm xúc, in dấu những ký ức cá nhân. Ngoài cấu trúc não lưu giữ trí nhớ dài hạn những khu vực khác nhau như những nơi hình thông tin đa dạng như ngôn ngữ, cảm xúc, cảm giác...

Đường vùng nói trên hoạt động hiệu quả, các đường mạch nuôi não phải thông suốt để não có đủ ô-xy, năng lượng, các chất dinh dưỡng thần kinh không thiếu hụt và các "khớp thần kinh" (synapse) được củng cố.

Tuy nhiên, trong thực tế, những điều kiện đó dễ bị xâm phạm do tác động của nhiều yếu tố, khiến chúng ta sa sút trí tuệ, mất trí nhớ, bệnh Alzheimer, Parkinson...

Những phương pháp cải thiện trí nhớ hiệu quả

Kẻ thù nguy hiểm nhất của trí nhớ là stress. Trong gia đình cũng như ngoài xã hội, mọi người đều chịu áp lực. Không ít người bị stress trầm trọng khiến cơ thể phóng thích nhiều cortisol (hormone stress), làm tổn thương vùng hippocampus.

Một khác, stress còn làm giảm, thậm chí mất tập trung. Ngoài ra, cortisol còn thúc đẩy việc sản xuất insulin, ngăn không cho vùng hippocampus sản xuất đủ đường huyết để não có năng lượng cho việc ghi nhớ. Hơn thế stress còn gây khó khăn cho việc "truy cập" ký ức đã được lưu giữ.

Đó đây là các cách giúp cải thiện trí nhớ.

Trí nhớ giảm sút, phải làm sao ?

Tác Giả: BACSI.com (Theo a Family)

Thứ Năm, 14 Tháng 1 Năm 2010 17:11

1. Hóa giải stress bằng những pháp thiền hay yoga. Đây là cách giảm bớt các áp lực, làm trung gian tâm thần, tăng khả năng tập trung... Ngoài ra, bạn có thể luyện tập thể dục ngoài trời như đi bộ, đạp xe, tập aerobic... Hoạt động thể dục chính là biện pháp để giảm stress, vì chúng cho tim tăng cung lượng máu tới não và các phần thể, khiến tinh thần thoải mái, sống khoái.

2. Tập thể dục cho não bằng cách đọc sách, báo, lướt các trang web lành mạnh và bổ ích. Đọc báo, bạn nên chọn các trò chơi trí tuệ như ô chữ, cờ tướng (học cờ vua), học ngoại ngữ hay chơi mô hình nhúng cờ nào đó... Cách này làm tăng lượng ô-xy tới não, thúc đẩy quá trình dịch chuyển từ bên ngoài vào bên trong sang dài hạn.

3. Một chế độ dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, nhiều rau, trái cây, giúp tăng cường các chất dinh dưỡng như lecithin (có trong đậu nành, trứng, lòng mướp, gan), vitamin C (trong cam, chanh, rau, quýt) và các vitamin nhóm B (trong gan, thịt nạc, sữa, yoghurt). Tập các chất này hỗ trợ cho việc sản xuất chất dẫn truyền thần kinh acetylcholine.

Các axit béo omega-3 như DHA được coi là "thức ăn của não". Chúng có nhiều trong các loài cá biển vùng nước lạnh như cá hồi, cá trích... giúp bù đắp mất mát đáng kể chất xám của não. Chất béo trong não làm thành các màng tế bào và giữ vai trò quan trọng trong hoạt động sống còn của tế bào não. Các n-ron thần kinh cũng rất giàu axit béo omega-3 còn giúp cân bằng xem xúc lạnh mạnh và tâm trạng tích cực người cao tuổi. DHA cũng là thành phần chính của các "khớp thần kinh".

Nhiều công trình nghiên cứu đã cho thấy, các chất chống ô-xy hóa từ rau, trái cây, các quả mọng (mâm xôi), khoai lang, cà chua, bông cải xanh, cải bắp, cam, nho, quýt cherry, kiwi, gừng... làm giảm đáng kể nguy cơ suy giảm trí nhớ di chứng trung hòa hoặc vô hiệu hóa các gốc tự do. Ngoài ra, các chất chống ô-xy hóa còn cải thiện dòng chảy ô-xy qua cơ thể và não.

Vì những người cao tuổi, chế độ ăn hạn chế năng lượng xem ra rất hữu ích. Họ nên tránh đồ ăn các nguy cơ thừa cân, béo phì, đái tháo đường, bệnh tim mạch... Chúng không những đe dọa khả năng ghi nhớ mà còn sinh ra những người cao tuổi.

Não có chứa 50% nước cho nên bạn phải uống đủ nước (1.500-2.000ml mỗi ngày) để thấy hiệu

Trí nhớ giảm sút, phải làm sao ?

Tác Giả: BACSI.com (Theo a Family)

Thứ Năm, 14 Tháng 1 Năm 2010 17:11

(hydrate hóa) não dãn dãn. Thiåu nåc hoåc måt nåc nhå có thå làm gia tăng hormone stress, khiån não båt nång, giåm thiåu trí nhå. Bån có thå uång nåc sôi đång i hoåc nåc trà. Trong trà có nhiåu chåt tăng thå giån tâm thån, tăng så lạnh låi, hoåt bát... Thå nhång, bån cån tránh uång trà đåc vào buåi tåi vì có thå dån đån måt ngå.

Måi ngày, bån nên uång måt đån hay ly råu vang đå. Chúng có tác đång làm giån nå måch máu. Các chåt chång ô-xy hóa trong råu còn båo vå tå bào não, qua đó cåi thiån trí nhå cåa bån. Tuy nhiên, không nên låm đång råu vì uång nhiåu làm tăng cholesterol, nguy cå xå våa đång måch và cån trå dòng máu tåi não. Các nghiên cåu cåa Đåi håc Harvard, Må, đã chång minh, ngå i låm đång råu thång kém tåp trung. Khi tham gia nhång thå nghiåm vå nhån thåc, hå kém hån nhång ngå i uång råu vang có chång måc.

4. Phåi tåo đåc giåc ngå tåt đå giúp não cång cå trí nhå ngån hån cũng nhå dài hån. Nghiên cå cåa Đåi håc Lubeck, Đåc, đã cho thåy så sáng tåo và khå năng giåi quyåt vån đå có liên quan måt thiåt đån giåc ngå đåy đå cåa måi ngå i. Chång måt ngå hay chång ngång thå khi ngå làm cho ngå i ta måt måi nên không thå tåp trung.

5. Kiåm soát tåt nhång căn bånh mãn tính nhå cao huyåt áp, đåi tháo đång... cũng là måt giåi pháp håu hiåu đå tăng cång trí nhå.

6. Låi sång tích cåc, låc quan, cåi må có tác đång råt lån trong viåc giåm thiåu nguy cå tråm cåm, nhåt là đåi våi phå nå tiån mãn kinh, mãn kinh và nhång ngå i cao tuåi. Đång thåi, cách này còn cåi thiån đáng kå trí nhå và các hoåt đång trí tuå nói chung.